



Trại Họp Bạn Thế Giới Hướng Đạo Việt Nam Tại Houston – Texas

Sau một thời gian dài chuẩn bị, trại họp bạn thế giới Hướng Đạo Việt Nam – Thăng Tiến VII đã được tung bùng khai mạc tại rừng Camp Strake thuộc thành phố Conroe, nằm về hướng Bắc thành phố Houston khoảng 40 dặm.

Trại diễn ra từ ngày 30 tháng 6 đến 6 tháng 7, 2002 quy tụ 1500 trại sinh thuộc nhiều thế hệ Hướng Đạo Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới đổ về: Úc Đại Lợi, Âu Châu (Pháp và Đức), Canada (Montréal, Toronto, Calgary) và Hoa Kỳ gồm các tiểu bang California, Oregon, Michigan, Massachusetts, Virginia, Washington DC, Maryland, North Carolina, Florida, Texas, Wisconsin, Arizona, Ohio, Iowa, Illinois, Hawaii và Washington State.

Trước ngày khai mạc, trời đã cho những cơn mưa mùa hạ làm mát đất mát người. Cái nóng mùa hè của Texas vẫn là mối lo âu của nhiều trại sinh đến từ những vùng đất lạnh. Mặc dù có những ngày mà nhiệt độ trên 90 và độ ẩm cao làm khó chịu cho nhiều trại sinh, nhưng niềm vui họp bạn, gặp gỡ, vui chơi, thi đua, thử thách, kết thân trong tình huynh đệ Hướng Đạo đã làm cho toàn thể trại sinh thấy rằng: những ngày họp bạn thực sự là những ngày hạnh phúc và như một Trưởng về từ California đã nói: “Niềm vui đánh tan cái nóng ...”

Sáu giờ chiều ngày 1 tháng 7, hàng ngàn trại sinh tập họp trước công trường Trảng Bom cùng với quan khách, phụ huynh, thân hữu, đại diện các hội đoàn, các cơ quan truyền thông báo chí Việt Mỹ ... để tham dự lễ khai mạc trại họp bạn thế giới Hướng Đạo Việt Nam – Thăng Tiến VII. Trại sinh gồm các ấu-nhi đến các thiếu, thanh, tráng và các trưởng niên mà rất nhiều vị đã ngoài 80 tuổi. Trong đó có một số Trưởng đã từng lãnh đạo phong trào Hướng Đạo Việt Nam trước đây ở Việt Nam như các Trưởng: Mai Liệu, Nguyễn Tấn Định, Đỗ Quý Toàn, Trương Trọng Trác, Nguyễn Đình Thư, Nghiêm Văn Thạch, Trần Trung Hợp ... của hội Nam Hướng Đạo. Các Trưởng: Phan

Nguyệt Minh, Trần Bạch Bích, Nguyễn Thị Hai, Dương Thị Kim Sơn ... của hội Nữ Hướng Đạo. Đến dự lễ khai mạc còn có các vị lãnh đạo tôn giáo tại Houston. Về phía BSA có Trưởng Scott Tear – là uỷ viên liên lạc quốc tế, Trưởng Bill Lucas – là châu trưởng Châu Sam Houston, Trưởng Roy Wallace – là giám đốc Camp Strake, và một số đơn vị Hướng Đạo Hoa Kỳ.



Leã Trao Baéc Baâu Huaân Chõng cho caùc Tr. Thaìch, Thạcũ & Nhòp

Sau lễ rước quốc kỳ Việt Mỹ là cuộc diễu hành của các đơn vị tham dự trại ngang qua khán đài trong tiếng vỗ tay hoan của các Trưởng, phụ huynh và quan khách. Một trong những tiết mục đặc biệt của lễ khai mạc là phân trình diễu các mô hình tượng trưng cho các cuộc họp bạn Hướng Đạo Việt Nam gồm ba lần tại Việt Nam: Trảng Bom, Suối Tiên, và Tam Bình, bảy lần ở hải ngoại: Pháp, Canada, Úc, Hoa Kỳ.

Sau lễ chào cờ long trọng và cảm động, Trưởng Lương Hoàng Nam - Trại Trưởng, đã đọc diễn văn chào mừng và tuyên bố khai mạc trại. Tiếng reo chính thức của Hướng Đạo Việt Nam được hàng ngàn trại sinh tung hô vang cả một góc trời chiều Camp Strake. Cũng trong lễ khai mạc, huân chương Bắc Đẩu và huân chương Bách Hợp đã được trao tặng cho một số Trưởng đã đóng góp nhiều công lao để xây dựng và phát triển phong trào. Các Trưởng Nghiêm Văn Thạch, Nguyễn Trung Thoại và Nguyễn Tấn Định đã nhận huân

chương Bắc Đẩu. Các Trưởng Nguyễn Mạnh Tân, Trần Anh Kiệt và Võ Thành Nhân nhận huân chương Bách Hợp. Các Trưởng Trần Văn Long, Phạm Ngọc Quế Chi, Lý Trí Thanh Lương và Nguyễn Xuân Mộng cũng nhận được huân chương trong buổi lễ bế mạc trại.

Khi màn đêm buông xuống, các Trưởng, quan khách, và phụ huynh cùng nhau kéo đến vòng lửa Costa Mesa để dự đêm lửa trại “Welcome to Texas” do các đơn vị Hướng Đạo tại Texas trình diễn với các tiết mục văn nghệ tiêu biểu cho một số sinh hoạt mang sắc thái văn hóa dân gian của Texas. Đặc biệt có sự tham dự của đơn vị Hướng Đạo Hoa Kỳ với những điệu vũ cổ truyền đặc thù của các sắc dân da đỏ rất hấp dẫn. Những ngày kế tiếp, chương trình sinh hoạt đặc biệt dành cho các tiểu trại của các ngành ấu, thiếu, thanh, tráng và trưởng niên. Các tiểu trại đã tổ chức cho các em vui chơi, thi đua, kết thân qua những chuyến săn đêm, tảng đá hội đồng, tiếng rông lớn, hoa đỏ ... của các em Sói con. Các môn chèo thuyền, bơi lội, bắn cung, cùng kỹ thuật Hướng Đạo của Thiếu sinh qua trò chơi lớn “Hung Đạo Vương chiến thắng quân Nguyên trên sông Bạch Đằng”. Ngành Thanh với các trò chơi “Khai Phá” để phát huy cả hai mặt tinh thần và thể chất. Ngành Tráng với buổi hội luận và đêm sinh hoạt “Tuổi Trẻ và Quê Hương” với sự có mặt của Trưởng Nguyệt Ánh và nhóm Hưng Ca. Hướng đạo trưởng niên với cuộc hội nghị nhằm qui định lại một số danh xưng cũng như thảo luận và biểu quyết các vấn đề liên quan đến những sinh hoạt trong tương lai. Cũng trong hội nghị này, Trưởng Hoàng Ngọc Châu đã lãnh trách nhiệm lãnh đạo Hướng Đạo Trưởng Niên thay thế cho Trưởng Nguyễn Trung Thoại. Một hội nghị khác của huynh trưởng thảo luận các vấn đề phát triển phong trào Hướng Đạo Việt Nam ở hải ngoại và làm sao để duy trì bản sắc Việt Nam trong sinh hoạt Hướng Đạo tại các đơn vị. Trong phiên họp Đại Hội Đồng, Trưởng Nguyễn Văn Thuật – chi nhánh Úc – đã được bầu vào chức vụ chủ tịch Hội Đồng Trung Ương HDVN thay cho Trưởng Vĩnh Đào – chi nhánh Pháp. Ngoài ra còn có buổi hội ngộ của các Trưởng đã tham dự các khóa bằng Rừng,

buổi hội ngộ Tùng Nguyên IV, và các buổi họp mặt “Tiếng Chim Gọi Đàn” dành cho các cựu Hướng Đạo sinh cùng đơn vị trước năm 1975 tại Việt Nam.

Một lều Báo Chí – Lều Nguyễn Trãi – được dựng lên bên cạnh đại lộ Baden Powell nhằm phổ biến các tin tức sinh hoạt của trại họp bạn qua các bản tin hàng ngày. Bước qua ngày họp bạn thứ tư của Thăng Tiên VII, nhằm vào ngày lễ Độc Lập của Hoa Kỳ (July 4), cả thành phố Houston sống bừng dậy trong niềm hân hoan lớn. Riêng đối với đồng hương Việt Nam, từ sáng tinh mơ cho đến chiều tối trên trục xa lộ 45 hướng về phía Bắc, từng đoàn xe nối đuôi nhau tiến về rừng Camp Strake. Những đồng hương Việt Nam đổ về trại họp bạn để tham dự “Ngày Việt Nam”. Với sự cổ vũ của năm đài phát thanh Việt ngữ tại Houston, đã có trên 3000 đồng hương đến đất trại để chia sẻ niềm vui cùng nhiều thể hệ Hướng Đạo Việt Nam. Đồng bào đã đi thăm các tiểu trại, quan sát các sinh hoạt, trò chơi của các em, thăm hỏi, trò chuyện thân mật. Đặc biệt đồng bào đã chứng kiến cuộc thi sôi nổi của 15 đơn vị Hướng Đạo về đề tài: “Lịch sử đấu tranh của dân tộc Việt Nam”. Đồng bào rất ngạc nhiên về sự thông thạo tiếng Việt của các em và thích thú khi thấy các em đã trả lời rất đúng nhiều câu hỏi về lịch sử, địa lý, ca dao, văn thơ, truyện cổ tích Việt Nam ...

Càng về chiều, đồng bào kéo đến Camp Strake càng đông để cùng với trại sinh dùng bữa tiệc Bar-b-que ngoài trời và xem hội diễn văn nghệ do các ca sĩ Mỹ hát nhạc đồng quê và nhiều màn biểu diễn độc đáo của nam nữ Hướng Đạo sinh. Trùng trùng đây là một ngày hội lớn Việt Nam.

Khi màn đêm về che phủ vạn vật, đồng hương lại quây quần bên vòng lửa Costa Mesa để dự đêm lửa trại truyền thông của Hướng Đạo với các tiết mục văn nghệ do tất cả các đơn vị dự trại trình diễn thể hiện những nét đặc thù của từng đơn vị và mỗi địa phương. Trong khi những ngày vui của tuổi trẻ – và tuổi già – đang diễn ra tại rừng Camp Strake thì tại thành phố Houston, hàng trăm ngàn đồng bào đang liên tục theo dõi các diễn biến của trại qua hệ

thống truyền thanh của các đài VOVN, Radio Bolsa, Little Saigon, Tiếng Nước Tôi, và Saigon-Houston (nối với làn sóng đài VNCR ở California). Còn có sự hiện diện thường trực của các phóng viên đài Á Châu Tự Do (RFA), hệ thống truyền thanh truyền hình Vietnamese-American Network. Ban báo chí tiếp đón nhiều nhà báo của các tờ: Ngày Nay (Houston), Người Việt (Texas), Đất Mẹ (Houston), Xây Dựng (Houston), Vietnam Weekly News (Dallas), Houston Chronicle (báo Mỹ - Houston), ... Ngoài ra, ban báo chí



cũng đã chuyển một số hình ảnh sinh hoạt trại họp bạn đến cho các tờ báo ở California như tờ Việt Tide của nhà báo Nguyễn Xuân Nghĩa và tờ San Jose Mercury của nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng. Thỉnh thoảng có những cơn mưa đổ xuống gội mát rừng xanh. Và rồi – dù mưa hay nắng, các trại sinh vẫn đội mưa chống nắng mà ca hát, chạy nhảy, bơi lội, bắn cung, chèo thuyền vượt sông trong các trò chơi của trại. Các em chim non, sói con với những nét mặt ngây thơ hồn nhiên tung tăng vui đùa trên những bãi cỏ xanh. Các trưởng niên vui mừng hội ngộ, có dịp viếng thăm trung tâm điều khiển không gian NASA, ngoạn cảnh và tiếp xúc với đồng hương Houston - một khối đồng hương đầy nhiệt tình với tuổi trẻ, với Hướng Đạo. Một buổi chiều cuối trại, các Trưởng đã đến viếng mộ phần của bác sĩ Nguyễn Văn Thơ, cựu Hội Trưởng hội Hướng Đạo Việt Nam, đã vĩnh biệt anh chị em Hướng Đạo hồi tháng 3, 2002.

Có nhiều điều để nói. Có nhiều điều để viết. Nhưng ngòi bút và lời nói cũng không diễn tả hết được. Chỉ có những người dự trại – mang cái “hồn” Hướng Đạo mới cảm nhận được những điều “khó nói – khó viết” đó. Rồi -

thấm thoát năm ngày trại trôi qua thật mau. Rừng Camp Strake mênh mông lại được kết nối bằng những bàn tay nắm chặt những bàn tay. Những mái tóc bạc phơ bên những mái đầu xanh đen. Những bài ca vang mãi, bay vút lên thính không như không muốn dứt cuộc vui ngắn hạn. Những kỷ vật được trao cho nhau. Những ánh mắt luyến lưu, những lời nói thân thương. Những hẹn hò mùa họp bạn tới ...

Cũng trước công trường Trảng Bom, lễ bế mạc trại được cử hành với lời cảm ơn của ban tổ chức. Hẹn gặp lại mùa họp bạn 2006 tại miền Nam California nắng ấm hiền hòa. Trong cái vui cái buồn lẫn lộn của hàng ngàn trại sinh, rừng xanh Camp Strake lại nở rộ những cánh hoa Bách Hợp Việt Nam đỏ thắm.

Đêm lửa trại cuối cùng với những buồn vui của những ngày họp bạn. Những ghi nhận, cảm nghĩ được thể hiện một cách trọn vẹn bên ánh lửa bập bùng rừng đêm. Mảnh trăng hiền treo lơ lửng trên những ngọn cây. Những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Đụn than hồng còn lại nổ tí tách sau những bước chân lạnh lẽ trở về lều để ngủ với rừng xanh đêm cuối cùng.

Sáng thứ bảy mờ hơi sương, ngày 6 tháng 7 các trại sinh lần lượt rời đất trại. Hầu như ai cũng phải dừng chân vài ba phút giây để nhìn lại chiếc công trại vẫn còn đứng sừng sừng trước công trường Trảng Bom. Nhìn lại đại lộ Baden Powell, đường Nguyễn Văn Thơ, đường Huỳnh Văn Diệp, đường Phan Như Ngân, đường Trần Văn Khắc, đường Nguyễn Hữu Mưu, đường Võ Thành Minh, đường Trần Điền ... đang nhận những tia nắng đầu tiên trong ngày. Những chiếc xe chở trại sinh lần lượt hướng ra phía xa lộ 45 để lại đằng sau tiếng lao xao của ngàn cây nội cỏ.

Người trại sinh cuối cùng rời đất trại khi mặt trời đã lên khá cao. Không còn gì. Quanh quất đâu đây chỉ còn lại muôn ngàn dấu chân kỷ niệm và văng vẳng lời ca chia tay ...

... Gặp nhau đây rồi chia tay, ngày vàng như đã vụt qua trong phút giây ...

Phong Châu